

Bị giang mai có quan hệ được không? Những điều cần biết để bảo vệ sức khỏe

Bệnh giang mai là một bệnh phát tán vì virus dẫn tới. Bệnh lý không những ảnh hưởng đến tính mạng mà lại tiềm ẩn khả năng lây nhiễm cao trường hợp không được chữa trị kịp thời. Một trong những quan tâm thường gặp là: “Bị bệnh giang mai sở hữu làm chuyện đó được không?” dưới đây Nhà Thuốc Long Châu sẽ cung cấp các hiểu biết cần phải có bạn cần biết.

Bệnh giang mai là một trong số bệnh lý phát tán mang đặc thù truyền nhiễm tức khắc cũng như tiềm ẩn phổ biến nguy hiểm ảnh hưởng, bệnh giang mai không chỉ ảnh hưởng tới tính mệnh cá nhân mà còn đặt xuất rộng rãi câu hỏi về lối sống và sinh hoạt đặc trưng là trong làm chuyện ấy. Hầu hết bệnh nhân thường tâm sự rằng gặp phải bệnh giang mai mang quan hệ tình dục được không? Để giải thích thắc mắc này, hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Bệnh giang mai lan truyền qua những con đường nào?

Giang mai là 1 căn bệnh nặng ví như không được chữa kịp thời có thể gây ra rộng rãi nguy hiểm nguy hiểm tới tính mệnh. Vấn đề hiểu rõ những con đường lây lan của bệnh giang mai là tác nhân cần thiết để bảo vệ chính mình cũng như cùng đồng.

Quan hệ không được bảo vệ

Đây là con đường lan truyền phổ biến nhất của giang mai. Virus bệnh giang mai đơn giản tấn công tới người thông qua:

Làm chuyện đó qua con đường vùng kín, lỗ đít hoặc đường miệng mang đối tượng bị bệnh.

- Tiếp xúc thẳng với vết loét giang mai luôn hình thành tại bộ phận sinh dục, mồm hay hậu môn.

Nguy cơ phát tán tăng có khả năng bởi ko sử dụng phương pháp bảo vệ như bao cao su thời điểm quan hệ tình dục. Nhanh chóng cả thời điểm sử dụng bao cao su ví như vết loét giang mai tọa lạc không kể vị trí an toàn, khả năng lây truyền vẫn tồn tại.

Truyền nhiễm qua những con đường huyết

Vi khuẩn *Treponema pallidum* có khả năng tồn tại trong huyết của người bệnh. Do vậy, bệnh giang mai có khả năng truyền nhiễm qua:

Truyền máu từ người bệnh chưa đầy thăm khám cùng với khắc phục đúng phác đồ.

- Dùng sơ lược kim tiêm hoặc các thiết bị y tế không nên tiệt trùng.

Mặc dù ngày nay phác đồ truyền máu đã được kiểm soát nghiêm ngặt khả năng này vẫn có khả năng tiếp diễn ở các vị trí có cơ hội y học hạn chế.

Truyền nhiễm từ mẹ sang con

Nghiên cứu cho nhòm thấy bệnh giang mai truyền từ mẹ sang con trong liệu trình mang bầu hoặc thời gian sinh. Việc đó tiếp diễn thời gian virus giang mai xâm nhập vào bào thai qua nhau thai. Trẻ sơ sinh gặp phải nhiễm bệnh giang mai bẩm sinh có thể thấy rộng rãi rắc rối tính mạng nghiêm

trọng thậm chí mất mạng ví như không nên chữa sớm.

Sờ thẳng bề mặt da gặp phải tổn thương

Tiếp xúc trực tiếp mang các vết loét giang mai hay vùng da mắc phải thương tổn của bệnh nhân cũng có thể dẫn đến lây nhiễm:

Tiếp xúc tay vào vết loét giang mai mà không có bảo vệ;

- Dùng chung đồ dùng cá nhân ví dụ dao cạo, bàn chải đánh răng hay khăn rửa sạch nách.

Quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su là con đường lan truyền giang mai phổ biến

Gặp phải giang mai sở hữu làm chuyện ấy được không?

Gặp phải bệnh giang mai với quan hệ tình dục được không? lời giải đáp là không. Không nên quan hệ tình dục thời gian gặp phải bệnh giang mai, đặc trưng trong quá trình với những vết loét giang mai còn sinh ra phía trên cơ thể. Các lý do như:

Nguy cơ lây truyền giúp bạn tình: những vết loét bệnh giang mai đựng hầu hết virus, vì vậy việc quan hệ tình dục có thể đơn giản truyền nhiễm giúp bạn tình. Virus có thể tấn công qua những vết thương hoặc niêm mạc của người bệnh khỏe mạnh thời gian chạm với khu vực da hay màng nhầy gặp phải thương tổn.

- Làm bệnh nghiêm trọng hơn: làm chuyện ấy trong thời gian gặp phải bệnh giang mai có khả năng làm cho vết loét bị thương tổn thêm, tạo cơ hội giúp virus lan rộng trong người và dẫn đến các nguy hại nặng. Vấn đề tiếp tục quan hệ tình dục cũng có khả năng làm tăng khả năng nhiễm trùng trạng bị phát khiến giai đoạn chữa trở nên phức tạp hơn.
- Khả năng nảy sinh biến chứng: giả dụ dùng nên chữa kịp thời, bệnh giang mai có khả năng dẫn tới các nguy hại nặng ví dụ thương tổn những cơ quan trong người nguy hiểm nhất có thể dẫn đến mất mạng.

Khả năng lây truyền giúp bạn tình lớn thời điểm gặp phải bệnh giang mai

[phòng khám 11 thái hà](#)

[khám phụ khoa bao nhiêu tiền](#)

[hút thai có đau không](#)

[xét nghiệm bệnh xã hội ở đâu](#)

[xét nghiệm bệnh giang mai ở đâu](#)

[dấu hiệu bị sùi mào gà ở nam](#)

[triệu chứng sùi mào gà](#)

[chữa sùi mào gà bằng dân gian](#)

[các loại bệnh xã hội](#)

[điều trị bệnh lậu hết bao nhiêu tiền](#)

[xét nghiệm giang mai bao nhiêu tiền](#)

[chi phí xét nghiệm bệnh xã hội](#)

[đau một bên tinh hoàn](#)

[khám viêm bao quy đầu ở đâu](#)

[cách phá thai 1 tháng](#)

[cách chữa bệnh lậu ở nam giới](#)

[cắt tuyến mô hôi nách bao nhiêu tiền](#)

[chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung ở đâu tốt](#)

[đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung bao nhiêu tiền](#)

[tư vấn sức khỏe sinh sản](#)

Lúc nào có thể làm chuyện đó trở lại?

Bệnh nhân bệnh giang mai chỉ có khả năng quan hệ tình dục trở lại thời điểm hiện tượng bệnh lý đã được điều trị hoàn toàn. Việc đó mang nghĩa là:

Hoàn thành thời kỳ điều trị: bệnh nhân cần tuân thủ toàn bộ liệu trình điều trị theo chỉ định của y bác sĩ luôn là sử dụng kháng sinh như là penicillin để tiêu diệt virus Treponema pallidum dẫn đến giang mai. Việc trị nên được tuân thủ đủ lúc cũng như liều số lượng để đảm bảo virus đã hoàn toàn được cái phá triệt để người.

- Thăm khám lại và kết trái âm tính: dưới thời điểm hoàn thành điều trị, bệnh nhân nên làm theo thăm khám lại để kiểm tra coi vi rút giang mai từng tận gốc biến mất triệt để người hay chưa. Chỉ khi kết quả kiểm tra là âm đặc điểm cùng với y bác sĩ xác nhận rằng người bệnh không còn vi rút bệnh giang mai trong cơ thể mới có thể sử dụng các biện pháp an toàn quan hệ tình dục.
- Bạn tình cũng nên được thăm khám cùng với điều trị: Để tránh khả năng lây truyền trở lại, bạn tình của người bệnh cũng cần phải được thăm khám và chữa sớm trường hợp có khả năng bị giang mai. Cả hai người bệnh cần thiết trị mặt khác cùng với nhận được quá trình giải đáp từ bác sỹ để bảo vệ sức khỏe cho cả hai.

Chỉ khi mọi những điều kiện phía trên được đáp ứng, người bệnh giang mai mới có thể quay lại quan hệ tình dục 1 bí quyết sử dụng các biện pháp an toàn cùng với không lo sợ về việc phát tán giúp bạn tình.

Bị bệnh giang mai mang quan hệ khởi không là tâm sự của rộng rãi người bệnh

Làm sao để giảm sút nguy cơ lây nhiễm?

Trong trường hợp bạn hoặc đối tác nghi ngờ bị bệnh giang mai, nên tuân thủ các mẹo sau:

Đi khám chuyên gia liền lập tức: trường hợp bạn hoặc đối tác nghi ngờ mắc giang mai, vấn đề đi khám bác sĩ là bước đầu tiên quan trọng. Chuyên gia sẽ thực hiện các xét nghiệm nhu yếu gồm kiểm tra máu hay kiểm tra vết loét để xác định coi mang nhiễm giang mai hay không.

- Thông báo cho bạn tình: ví như bạn mắc phải bệnh giang mai, hãy thông báo cho bạn tình của bản thân để họ cũng có thể đi thăm khám cùng với xét nghiệm. Việc đó cho dừng chu kỳ truyền nhiễm cùng với bảo vệ tính mạng cùng đồng.
- Giảm thiểu làm chuyện đó tình dục: trong lúc chưa quá chữa trị hay lúc vẫn đang vết loét bệnh giang mai, bạn cần hạn chế quan hệ để ngừng phát tán cho người bệnh không giống cũng như giúp bịnh lý không trở thành nặng hơn. Sử dụng bao cao su cũng có khả năng giúp giảm sút nguy cơ lây truyền nhưng không thể bảo vệ triệt để ví như vết loét nằm không tính địa điểm được bao phủ.
- Đáp ứng chữa trị theo chỉ định của bác sĩ: ví như được kết luận mắc bệnh giang mai bạn nên thực hiện gần như phác đồ trị mà bác sĩ chỉ ra, luôn là sử dụng kháng sinh đó là penicillin. Trị kịp thời cùng với gần như sẽ cho phòng ngừa những ảnh hưởng trầm trọng và giảm sút khả năng lan truyền cho đối tượng khác.
- Kiểm tra sức khỏe định kỳ: Để ngăn chặn bệnh giang mai cùng với các bịnh lý truyền nhiễm qua đường tình dục không giống, bạn cần đi kiểm tra tính mạng theo chu kỳ đặc trưng trường hợp có thể cao hoặc sở hữu nhiều bạn tình. Điều đó giúp nhận thấy kịp thời cũng như điều trị bịnh lý sớm.
- Trả lời sức khỏe và giáo dục phòng ngừa: Hãy tìm hiểu thêm về giang mai cùng với những biện pháp phòng tránh gồm có vấn đề sử dụng bao cao su cũng như giảm thiểu làm chuyện đó không an toàn. Giải đáp từ bác sĩ hoặc các bác sĩ tính mệnh có khả năng cho bạn hiểu rõ hơn về bí quyết bảo vệ sức khỏe cá nhân cũng như hạn chế khả năng lây truyền.

Đến thấy y bác sĩ để được giải đáp về giang mai

Thế thì, với những kiến thức phía trên từng giải thích giúp bạn thắc mắc về gặp phải bệnh giang mai với quan hệ tình dục được không? Hãy liên tục bảo vệ sức khỏe của bản thân cùng với cộng đồng với bí quyết tuân theo những chỉ dẫn y tế và chăm sóc tính mệnh định kỳ. Cuối cộng, chúc bạn đọc tính mệnh cũng như rất hay đồng hành cùng Nhà Thuốc Long Châu để với thêm những thông tin hiện đại nhất về sức khỏe nhé!